



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

\*\*\*\*\*

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรง  
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ได้ดำเนินการคัดเลือก  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗ ) ตามประกาศ  
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกและประเมินความเหมาะสม  
กับตำแหน่ง (ประเมินผลงานและวิสัยทัศน์ประกอบการสัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  
๒๕๕๘ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗ ) ดังนี้

ลำดับที่ คัดเลือก ได้	เลข ประจำ ตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	คะแนนที่ได้	คะแนน เฉลี่ย (ร้อยละ)
๑	๐๐๑	นางภัทรา ชาญประโคน	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗ )	อบต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์		

โดยการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการ  
คัดเลือก และให้ใช้สำหรับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น สำหรับการแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน  
ส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ก่อน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมบูรณ์ สิทธิสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปตำแหน่งหัวหน้า  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗)

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม โดยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗) ตามประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งหัวหน้าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗) เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ๗

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางภัทรา ชาญประโคน	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอนุรักษ์ สวัสดิกิจงานนท์)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม